



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดส่งสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ว่า ได้จัดส่งยา กัญชาทั้งสูตร CBD สูง 500 ขวด และสูตรหนึ่งต่อหนึ่ง 1,500 ขวด ให้แก่กรมการแพทย์และรพ.ที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 12 แห่งแล้ว รวมถึงยาตำรับยาสุขไสยาสน์ล็อตที่ 2 ให้แก่รพ. 13 แห่งที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะเก็บจากผู้ผลิต แต่รายละเอียดอยู่ระหว่างตกลงหารือ สำหรับกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เสนอให้ ภ.จัดส่งยา กัญชาจากแหล่งผลิตไปยังคลินิกโดยไม่ต้องส่งเข้ามาส่วนกลางต้องดูเรื่องข้อกฎหมายและมาตรฐานเรื่องการจัดส่งก่อน</p> <p>-ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆินทร์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ขณะนั้นนโยบายเรื่องกัญชาและกัญชงทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ แต่ต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ระบบควบคุมต้องเข้มงวด แต่เปิดกว้างพอที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับและไปด้วยกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี และกล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้ง และนำความของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ที่ทรงเป็นห่วงประชาชนและฝากความห่วงใยมาที่รัฐบาล ผ่านโครงการต่าง ๆ ของทุกพระองค์ พร้อมกำชับสธ.ให้ดูแลเรื่องน้ำกัดเท้าและสัตว์มีพิษ รวมถึงโรคหวัดด้วย</p> <p>-นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. ระบุว่า ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร อ่างทอง จ.ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ</p> <p>-จ.อุบลราชธานี น้ำล้นตลิ่งไหลท่วม 2 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ น้ำเริ่มไหลท่วมถนนสถิตยนิมานกาล ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ทำให้ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งที่พักอาศัยอยู่สองฝั่งถนนต้องอพยพอีกครั้ง และหากระดับน้ำยังสูงขึ้นอีก คาดว่าวันพรุ่งนี้ต้องปิดการสัญจรบนถนนดังกล่าว</p> <p>-จ.ร้อยเอ็ด มวลน้ำถึง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด หนักสุดที่บ้านขม้น หมู่ 7, หมู่ 15 และบ้านจานทุ่งหมู่ 5 ต.ดินดำ น้ำท่วมสูง 1-2 เมตร</p>
<p>มติชน แนวหน้า mgronline.com siamrath.co.th</p>	<p><b>สถานการณ์หมอกควันภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายภาส เส้นใต้เย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา เผยว่า คุณภาพอากาศใน จ.ยะลา อ.เมือง อยู่ในเกณฑ์ดี และ อ.เบตง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก</p> <p>นายอนุชิต ตระกูลมุกดา ผวจ.ยะลา สั่งการสสจ.ยะลาดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงอำเภอ ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น แนะนำประชาชนระมัดระวังการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผา และให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>-จ.ตรัง ขณะนี้ยังไม่ประกาศเตือนภัย แต่หากไม่มีฝนตกลงมา สถานการณ์หมอกควันจะเข้ามาปกคลุมหนาแน่นขึ้น</p> <p>-จ.สงขลา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ 51 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยคุณภาพอากาศใน อ.หาดใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน</p> <p>นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน โดยการเผาทุกประเภท ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันฝุ่นควันเข้าบ้าน ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดปิดจมูกและปาก หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน กรณีขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และติดตามรับฟังข่าวสารข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สธ.เพิ่มเทคโนโลยีดูแลประชาชน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี" ที่ จ.ชลบุรี ตอนหนึ่งว่า ในการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 ของนิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา CEO WORLD ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก แต่ในภูมิภาคอาเซียนถือว่าไทยได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งพิจารณาจาก 5 เกณฑ์ชี้วัด คือ 1. ความพร้อมระบบพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ความสามารถของบุคลากร 3.การเข้าถึงยาคุณภาพ 4.ค่าใช้จ่ายในระบบ 5. ประสิทธิภาพ ศักยภาพของรัฐบาลในการจัดการระบบ โดยไทยได้ 67.99 เต็ม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่าไทยได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ ในศตวรรษที่ 2 ของการสาธารณสุขไทย จะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรวดเร็ว และความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อลดแออัด ลดรอคอย ลดเหลื่อมล้ำ และจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้รอบรู้ มีกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ลดภัยสุขภาพ</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ nationthailand.com	<p><b>แอปฯ CBH PLUS</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์หลังเปิดตัวแอปพลิเคชัน "CBH PLUS" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รพ.ชลบุรี และ ธ.กสิกรไทย จก. ว่า แอปฯ CBH PLUS ช่วยเพิ่มความสะดวกผู้รับบริการ อาทิ ระบบจองคิวและบอกสถานะคิวแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนนัดหมายพบแพทย์ ระบบชำระเงิน ข่าวสารทางสุขภาพ ระเบียบสุขภาพ เข้าถึงประวัติทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นแอปฯ รพ.แห่งแรกที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลของ สปสช. สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทั้ง 3 ระบบ นำร่องที่รพ.ชลบุรี และอนาคตจะเชื่อมต่อเพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมรพ.ทุกแห่งใน จ.ชลบุรี ต่อไป</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคไขกระดูกฝ่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไขกระดูกฝ่อเป็นโรคที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้ ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาโลหิตจาง เลือดออก เก็ดเลือดต่ำและติดเชื้อโรคร่างง่าย ประเทศไทยพบอัตราการเกิด 4 รายต่อประชากร 1 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ แต่อาจเกิดได้จากโรคทางพันธุกรรม หรือปัจจัยที่เกิดภายหลัง ได้แก่ การรับรังสีในขนาดสูง ยาเคมีบำบัด สารเบนซินและยาบางชนิด เช่น ยาแก้อักเสบ ยากันชัก ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยารักษาไทรอยด์เป็นพิษ และภาวะไวรัสตับอักเสบบ</p> <p>นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.รพ.มะเร็งชลบุรี กล่าวว่า การรักษาทำได้โดยการให้เลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดร่วมกับมีอาการเหนื่อยจากโรคโลหิตจาง และให้เกล็ดเลือด ถ้ามีเลือดออกร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ และการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในกรณีที่โรครุนแรงและผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี นอกจากนี้ อาจให้ยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่โรครุนแรงไม่สามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้ หรือให้ฮอร์โมนเพศชายในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิดไม่รุนแรง</p>
ข่าวสด	<p><b>หูอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปวดหูอาจเป็นอาการอักเสบของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง โดยการอักเสบของหูชั้นนอกมักเกิดจากการแคะหู ทำให้เกิดแผล เกิดการอักเสบตามมา ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหูโดยเฉพาะเมื่อจับหรือดึงใบหู รูหูบวม มีน้ำไหลจากหู การได้ยินลดลง สามารถรักษาให้หายขาดได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนหูชั้นกลางอักเสบ พบมากในเด็กเล็กและวัยเรียน และมักพบร่วมกับการเป็นหวัด เด็กจะมีอาการไข้ ปวดหู กินอาหารได้น้อย ซึม การได้ยินลดลง และอาจมีน้ำหนองไหลจากหู โดยการติดเชื้ออาจลามเข้าสู่หูชั้นใน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินและเยื่อแก้วหูทะลุถาวรได้</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า เมื่อสงสัยว่าหูอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การป้องกันทำได้โดย งดการใช้ไม้แคะหู ไม่หยอดน้ำหรือสารใดๆ เข้าหูเพื่อทำความสะอาดหู เพราะรูหูมีกลไกการทำความสะอาดเองอยู่แล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน</b></p> <p>-เสนอสรุป พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า แผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) เป็นการดูแลสุขภาพผ่านชุมชน มี Care Manager และมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำงานเชื่อมโยงสาธารณสุขในพื้นที่ ทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงเปลี่ยนมาเป็นติดบ้านและมีจำนวนหนึ่งขยับเป็นผู้สูงอายุติดสังคม แต่จากการเข้าสู่สังคมสูงอายุต้องเน้นป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการเดินหน้า 2 โครงการสำคัญ คือ 1) โครงการ Preventive Long Term Care เป็นการดูแลสุขภาพระยะยาวเชิงป้องกัน เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุคือหลักชัยของ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร้อยละ 0.29 ซึ่งเป็นอันดับท้าย ๆ เมื่อเทียบกับวิธีอื่น แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการเสนอข่าวของสื่อซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางให้เสียแบบ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch